

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO THÀNH TÍCH**  
**ĐỀ NGHỊ KHEN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT**

**Giáo hội Phật giáo Việt Nam**

**I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

**1. Đặc điểm, tình hình**

- Địa điểm trụ sở chính: Chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; ĐT: 04.39422427; Fax: 04.38223345

- Quá trình thành lập và phát triển:

Từ ngày 04-07/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, 09 tổ chức hệ phái trong cả nước cùng Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Đại hội đã thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự khoá I nhiệm kỳ (1981-1987) Hội đồng Chứng minh gồm 50 vị, Hội đồng Trị sự có 49 vị. Hội đồng Trị sự có 6 Ban, Viện Trung ương; thành lập 28 Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; thành lập 02 trường Cao cấp Phật học Việt Nam. Nhiệm kỳ I là thời kỳ xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhiệm kỳ II (1987-1992) là giai đoạn phát triển các hoạt động theo chương trình nội dung 6 điểm của Giáo hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Nhiệm kỳ II có 37 thành viên Hội đồng Chứng minh, 60 thành viên Hội đồng Trị sự, thành lập được 40 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố và 07 Ban, Viện Trung ương hoạt động.

Nhiệm kỳ III (1992-1997) có 33 thành viên Hội đồng Chứng minh, 70 thành viên Hội đồng Trị sự. Giáo hội có 10 Ban, Viện Trung ương hoạt động, 41 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố. Phát triển số lượng Tăng Ni và cơ sở tự viện, tổng số có 15.777 Tăng Ni và 8.463 cơ sở tự viện, số lượng Phật tử chiếm 3/4 dân số. Nhiệm kỳ III tiếp tục chương trình hoạt động 6 điểm ngày càng mở rộng thể hiện tính tích cực hơn qua phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân

tộc - Chủ nghĩa xã hội" để phù hợp với thời kỳ mở cửa của đất nước, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiệm kỳ IV (1997-2002) có 67 thành viên Hội đồng Chứng minh, 94 thành viên Hội đồng Trị sự. Giáo hội thành lập mới một số Ban Trị sự các tỉnh, nâng số Ban Trị sự địa phương lên 45 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố. Số lượng Tăng Ni và cơ sở thờ tự tăng lên, Tăng Ni có 28.787 Tăng Ni, cơ sở tự viện có 10.383 chùa, tự viện. Đây là nhiệm kỳ tổng kết những thành quả của Giáo hội trong những năm cuối thế kỷ XX để vững vàng bước sang thế kỷ XXI.

Nhiệm kỳ V (2002-2007) có 84 thành viên Hội đồng Chứng minh, 95 thành viên Hội đồng Trị sự chính thức và 24 thành viên dự khuyết. Toàn Giáo hội có 52 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố. Nhiệm kỳ phát triển về số lượng Tăng Ni và cơ sở tự viện: Tăng Ni có 36.512 vị, cơ sở tự viện có 14.321 ngôi. Đây là nhiệm kỳ đầu bước vào thế kỷ XXI.

Nhiệm kỳ VI (2007-2012) đánh dấu giai đoạn phát triển rực rỡ của lịch sử Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, đánh giá 25 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về tổ chức có nhiệm kỳ VI Giáo hội có 97 thành viên Hội đồng Chứng minh, 147 thành viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết, 56 Ban Trị sự và Ban Đại diện Phật giáo tỉnh, thành phố. Tổng số có 44.498 Tăng Ni, 14.775 cơ sở tự viện.

Nhiệm kỳ VII (2012-2017) với chủ đề kế thừa - ổn định - phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kiện toàn hệ thống tổ chức, gồm 03 cấp hành chính Giáo hội: cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố; và cấp quận, huyện. Giáo hội có 89 thành viên Hội đồng Chứng minh, 199 Ủy viên Hội đồng Trị sự chính thức và 61 Ủy viên dự khuyết. Giáo hội có 13 Ban, Viện Trung ương, 63 đơn vị Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trong cả nước; hàng trăm đơn vị Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh. Tổng số có 46.495 Tăng Ni, 14.778 cơ sở tự viện.

Nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đánh dấu một giai đoạn phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của Giáo hội sau hơn 35 năm thành lập, khẳng định vị thế của GHPGVN trong thời kỳ hội nhập, phát triển ở cả trong nước cũng như ở nước ngoài, và các hoạt động Phật giáo quốc tế. Nhiệm kỳ VIII Giáo hội có 96 thành viên Hội đồng Chứng minh, 224 Ủy viên Hội đồng Trị sự chính thức và 45 Ủy viên dự khuyết. Tổng số có 53.491 Tăng Ni, 18.466 cơ sở tự viện.

GHPGVN có 02 Văn phòng làm việc:

- Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội), đặt tại chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; ĐT: 04.39422427; Fax: 04.38223345.

- Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Tp Hồ Chí Minh (gọi tắt là Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội), đặt tại Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 08. 38483080; Fax: 08. 38469931.

Tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 02 Hội đồng: Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự. Hội đồng Trị sự có 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội và 63 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; và hàng trăm đơn vị Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

## **2. Chức năng, nhiệm vụ:**

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phát triển Phật giáo Việt Nam trong nước và ở nước ngoài; Tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng hòa bình, an lạc cho thế giới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Nhà nước phê chuẩn và bảo hộ, theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật Phật giáo; Điều hành, quản lý, hướng dẫn về mọi mặt hoạt động của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Tăng Ni và Phật tử. Giám sát việc thực hiện Hiến chương Giáo hội, quy định của pháp luật Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định của Chính phủ v.v...

Giáo hội có trách nhiệm ban hành Thông bạch, Thông tư, Thông báo, và các văn bản điều hành, chỉ đạo hoạt động của GHPGVN ở trong và ngoài nước. Tổ

chức các sự kiện, lễ hội Phật giáo; tham dự các hội nghị, hội thảo Phật giáo khu vực và quốc tế, cũng như các hoạt động đối ngoại quốc tế.

## **II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Thành tích đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.**

Kế thừa tinh hoa đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thực hiện giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường 40 năm thành lập, phát triển, và hội nhập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động đem lại lợi ích cho đất nước. Giáo hội được thành lập, hoạt động với phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội là minh chứng cho tinh thần nhập thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ra đời vào thời kỳ đất nước xảy ra cuộc chiến tranh biên giới và sự cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái về đời sống tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng Phật giáo thế giới trong đấu tranh ngoại giao bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Bước sang giai đoạn đổi mới của đất nước từ năm 1986 là thời gian bắt đầu nhiệm kỳ thứ II, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Giáo hội đã khôi phục nhiều di sản văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh phù hợp với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực đấu tranh để Mỹ ra quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có quan ngại về tự do tôn giáo, góp phần vào sự kiện Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam và nối lại bình thường hóa quan hệ.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, hải đảo, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xây dựng 09 ngôi chùa tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam: chùa Đảo Trường Sa Lớn, chùa Đảo Song Tử Tây, chùa Đảo Nam Yết, chùa Đảo Sơn Ca, chùa Đảo Phan Vinh, chùa Đảo Sinh Tồn, chùa Đảo Đá Tây A, chùa Đảo Trường Sa Đông, chùa Đảo Sinh Tồn Đông. Hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử các vị Sư Tăng là thành viên Giáo hội ra trụ trì tại các ngôi

chùa này, sống cùng với các chiến sỹ, quân và dân trên đảo để ngày đêm bảo vệ vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trên biên giới đất liền, Giáo hội đã xây dựng các chùa tại Bản Giốc, chùa cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, chùa cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, chùa tại cửa khẩu Bắc Luân, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh...đây là những cột mốc tâm linh chủ quyền quốc gia góp phần bảo vệ đất nước.

Năm 2014, trước sự xâm phạm trái phép của giàn khoan HD981 của Trung Quốc vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những hành động rất sớm, quyết liệt, khẳng định chân lý chủ quyền của Việt Nam đối với vùng Biển Đông của cha ông ta lâu đời trong lịch sử. Giáo hội đã tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong thời gian tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (07-11/5/2014) tại chùa Bái Đính, Ninh Bình khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế tại Biển Đông. Thủ tướng Sri Lanka, và đại biểu quốc tế là các Lãnh tụ Phật giáo các nước, Tăng ni, các Giáo sư, học giả đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam. Giáo hội đã chủ động, khôn khéo tranh thủ sự đồng thuận của Ủy ban tổ chức Quốc tế (IOC) Vesak Liên hợp quốc đưa ra Tuyên bố Ninh Bình 2014 trong đó có điều khoản yêu cầu các nước trên thế giới phải tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Tuyên bố Ninh Bình này được gửi tới Liên hợp quốc và Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, bao gồm cả Trung Quốc. Thắng lợi ngoại giao này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được ghi nhận trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã có đánh giá tổng kết và ca ngợi tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của khoảng 5000 đại biểu (trong đó có 578 đoàn quốc tế với 1.650 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ) với nhiều đại diện lãnh đạo các quốc gia (trong đó có 04 nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Cộng hoà Liên bang Myanmar; Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Cộng hoà Ấn Độ; Thủ tướng Cộng hoà dân chủ Liên bang Nepal và Chủ tịch Thượng viện Quốc gia Bhutan), lãnh đạo Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; đại diện các tổ chức, tông phái Phật giáo trên thế giới và đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và tăng ni, phật tử tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bên cạnh các hoạt

động chính của Đại lễ còn có hàng trăm ngàn lượt là chức sắc, tín đồ người Việt Nam và người nước ngoài tham gia các hoạt động khác. Đây là Đại lễ có sự tham dự nhiều nhất của nguyên thủ các quốc gia, lãnh đạo Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, trong đó có các tổ chức quốc tế và Đại sứ các nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong hoạt động của Đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng đề cao tinh thần dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động của Đại lễ đã thể hiện và khẳng định một cách minh bạch nhất để các quốc gia, các tổ chức quốc tế và bạn bè thế giới hiểu mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đại lễ thành công là sự thể hiện sinh động về chủ trương, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước, góp phần đấu tranh có hiệu quả tích cực với các tổ chức quốc tế, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí vu cáo Nhà nước vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

Ngoài các hoạt động có quy mô lớn như tổ chức Đại lễ Vesak, trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2021) Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đón, tiếp và làm việc với 47 đoàn quốc tế, bao gồm 17 đoàn Phật giáo quốc tế, 30 đoàn là lãnh đạo các quốc gia (trong đó có đoàn của lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ do Tổng thống Obama dẫn đầu tới tham quan và lễ Phật tại thành phố Hồ Chí Minh; đoàn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dẫn đầu đến gặp gỡ, giao lưu với tăng ni Việt Nam tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đoàn của Tổng Bí thư Đảng cầm quyền Ấn Độ Ram Madhav đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; đoàn của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội), các tổ chức quốc tế, các Đại sứ, Đại sứ quán, đặc biệt trong 30 đoàn có nhiều đoàn của các quốc gia, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế đặc biệt quan tâm và có vai trò rất lớn trong việc đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá, nhìn nhận để hàng năm xem xét đưa các quốc gia vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC) và “Các nước cần theo dõi đặc biệt” (SWL) như: đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ do ông David Muehlke - Viên chức chính trị phụ trách tôn giáo dẫn đầu; Đoàn Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ do ông David Saperstern - Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ dẫn đầu; đoàn Đại sứ Mỹ do Bà Meghan E.Kleisteiber - viên chức theo dõi mảng tôn giáo dẫn đầu; đoàn của Bộ

Quốc phòng Mỹ do Bộ trưởng James Mattis dẫn đầu... Thông qua các buổi gặp gỡ, chia sẻ và làm việc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện nhất quán trong các nội dung trao đổi, khẳng định ở Việt Nam các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện trong các hoạt động và sinh hoạt tôn giáo, đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của đồng bào có đạo; các cơ sở tôn giáo được Nhà nước quan tâm cho xây dựng mới, cho sửa sang, tu bổ ngày càng khang trang, đáp ứng được nhu cầu tu học và hoạt động tôn giáo; mối quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo được mở rộng và tăng cường; những tín đồ tôn giáo do vi phạm pháp luật bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù... được tiếp cận và sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; ... Bên cạnh việc thông tin để các đoàn tới thăm, làm việc hiểu về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng bày tỏ chính kiến và đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái của những tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí, vu cáo, xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, kích động một bộ phận chức sắc và quần chúng tín đồ thiếu hiểu biết gây rối, làm ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và cuộc sống của người dân. Các cuộc làm việc này đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung mà các đoàn quan tâm, làm cho họ có đánh giá, nhìn nhận khách quan hơn về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, đóng góp vào thành công chung của Việt Nam khi hàng năm đấu tranh không để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào “Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” hoặc “Danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt”.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những ngày đầu Hội đồng bầu cử Quốc gia và các bộ, ngành chức năng triển khai các công việc liên quan đến bầu cử, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao trong việc lựa chọn, giới thiệu một chức sắc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là người có tư cách công dân tốt, có nhiều hoạt động đóng góp cho đất nước, có năng lực, trình độ, có uy tín, đạo hạnh và sức quy tụ, ảnh hưởng trong Giáo hội để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; đồng thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chỉ đạo, hướng dẫn Ban Trị sự các tỉnh/thành phố, các quận/huyện tích cực trong việc phối hợp với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để giới thiệu những vị tăng, ni xứng đáng, đảm bảo các yêu cầu để tham gia ứng cử đại

biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo Phật giáo các địa phương, tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động và tham gia ngày hội toàn dân – đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, treo cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của công dân với đất nước. Trong ngày bầu cử, cả nước đã có hàng chục cơ sở Phật giáo (chùa, Học viện...) được các địa phương sử dụng làm điểm bầu cử; nhiều chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo các địa phương tham dự lễ khai mạc, chào cờ và bỏ những lá phiếu đầu tiên; các kênh truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tuyên truyền và đưa tin hình ảnh này góp phần tạo hiệu ứng tốt và lan toả tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam tới toàn thể tăng, ni và hàng chục triệu cử tri là phật tử hoặc những người yêu mến đạo Phật tích cực tham gia đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân với quốc gia, dân tộc. Kết quả là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 04 vị chức sắc đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (trong đó có 01 Hoà thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, 01 Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam), 62 chức sắc Phật giáo đã trúng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hàng trăm tăng ni, phật tử trúng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Trong nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 04 chức sắc là đại biểu Quốc hội và hàng trăm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp trong quá trình lập pháp, hoàn thiện pháp luật, xây dựng và bảo vệ đất nước. Các chức sắc là đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục tham gia đóng góp công sức với Nhà nước, đồng thời là những cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân nói chung, với đồng bào theo đạo Phật nói riêng, triển khai có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Nhà nước tới tổ chức tôn giáo và tăng ni, phật tử, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo đúng chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng hoạt động



theo đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, phát huy nguồn lực của tôn giáo, Phật giáo đóng góp cho đất nước.

Trong việc hưởng ứng và thực hiện phát động của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và tư gia Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn xác định đây cũng là việc thể hiện tinh thần của một tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc nên nội dung này đã được Giáo hội quan tâm triển khai từ những năm trước đây và nay đã phát động để trở thành phong trào treo cờ Tổ quốc rộng khắp trong các cơ sở của Phật giáo, tư gia của Phật tử trong các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các Đại hội, lễ trọng và các sự kiện lớn của Phật giáo, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, sự gắn bó đoàn kết, chung sức, đồng lòng hướng về Tổ quốc.

## **2. Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, luôn gương mẫu và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; Thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật Nhà nước.**

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn là tôn giáo gương mẫu nhất trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Với phương châm hoạt động là: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là chủ trương xuyên suốt trong mọi hoạt động Phật sự từ cấp Trung ương đến các tổ chức thành viên Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Ban Trị sự các quận, huyện, thị xã, cùng như tới các chùa, cơ sở tự viện và toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Trong tất cả các hoạt động Phật sự trong nước, cũng như các hoạt động đối ngoại, quan hệ Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn khẳng định và chứng minh đường lối đúng đắn trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Khẳng định các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho việc đảm bảo tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Trong công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn tích cực tuyên truyền thực hiện những giá trị nhân văn, trong sáng tốt đẹp trong giáo lý Phật giáo để nâng cao giá trị đạo đức xã hội, thương yêu, chia

sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các bài giảng, các khóa tu, nhất là các khóa tu mùa hè cho thanh niên, sinh viên, học sinh đã được xã hội đánh giá cao đây là các lớp học đạo đức góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, gìn giữ các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam trước sự suy thoái đạo đức do ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất, của tác động toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường, và hội nhập quốc tế. Sự nghiệp hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó chặt chẽ với công tác dân vận, tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước, chống tham nhũng và diễn biến hòa bình góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn ý thức được rằng Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, và cả nước hiện nay có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Sự nghiệp đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo anh em là sự nghiệp chung mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thực hiện rất tốt. Trong suốt chặng đường 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, kế hoạch tập trung phục vụ đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng Tây Nguyên, vùng miền núi Tây Bắc, và vùng miền Tây Nam Bộ. Các ngôi chùa được xây dựng ở các vùng này đều mang kiến trúc văn hóa truyền thống của các dân tộc như chùa kiến trúc của người Thái, người Khmer... nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số, kinh sách tôn giáo được in bằng tiếng của đồng bào dân tộc đã tạo nên sức mạnh khối đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ phục vụ đồng bào Khmer các tỉnh miền Tây Nam Bộ tu học, góp phần quan trọng vào chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nam bộ và phát triển đất nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn chủ động trong mối quan hệ hữu nghị anh em với các tôn giáo bạn. Giáo hội đã tổ chức nhiều chuyến viếng thăm, làm việc, và chúc mừng trong các ngày lễ trọng của các tôn giáo như Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban đoàn kết Công giáo; Hội Thánh Tin lành miền Bắc, miền Nam... Tinh độ Cư sĩ, giao lưu với các Hội thánh Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo... qua đó tăng cường tình đoàn kết tôn giáo, dân tộc và góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức thành viên trực thuộc luôn chấp hành tốt theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Chấp hành nghiêm các thủ tục hành chính đăng ký, tuyên truyền chức sắc tôn giáo; đăng ký các nội dung, chương trình sinh hoạt hàng tháng, hàng năm, nhiệm kỳ. Việc trùng tu, xây dựng các chùa, cơ sở tự viện được thực hiện đúng theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Xây dựng...và có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương.

Trong hoạt động đối ngoại, giao lưu quan hệ Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương của Đảng và Nhà nước là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Việc đón tiếp các đoàn Phật giáo quốc tế vào thăm và làm việc tại Việt Nam luôn được thực hiện đúng với các quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành như Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an...và các địa phương.

### **3. Thành tựu ích đạo, lợi đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.**

Kể từ khi được thành lập đến nay, trải qua 40 năm, với 8 nhiệm kỳ Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những bước phát triển toàn diện, vượt bậc, phù hợp với vị thế và tiềm lực sẵn có, hòa nhập với xu thế phát triển chung của đất nước, hội nhập sâu rộng và có tầm ảnh hưởng với cộng đồng quốc tế.

#### **- Về phát triển tổ chức Giáo hội:**

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thành việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là cơ sở thuận lợi để các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời của Giáo hội được triển khai đồng bộ, thông suốt. Sự nghiệp phục vụ đồng bào Phật tử và Nhân dân được rộng khắp không chỉ ở khu vực thành thị, nông thôn, mà còn bao phủ khắp cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động Phật sự thông qua 13 Ban, Viện chuyên môn: Ban Tăng sự Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Văn hóa Trung ương, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hoạt động của các Ban, Viện Trung ương nhằm thực hiện phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và phấn đấu cho mục tiêu phát triển sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phát triển Phật giáo Việt Nam trong nước và ở nước ngoài; Tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng hòa bình, an lạc cho thế giới.

Sự nghiệp phát triển giáo dục Phật giáo, hệ thống các trường đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung của nước nhà. Hiện nay, Giáo hội có 04 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh, và Tp. Cần Thơ; 35 Trường Trung cấp Phật học Việt Nam tại các tỉnh, thành phố; 08 Lớp Cao Đẳng Phật học, hàng trăm lớp Sơ cấp Phật học tại các cơ sở tự viện Phật giáo. Hệ thống giáo dục Phật giáo đã đào tạo ra hàng trăm Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học, hàng chục nghìn Cử nhân Phật học là nguồn lực phát triển Giáo hội, phục vụ công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, giảng dạy tại các trường đào tạo Phật giáo, các trường mầm non, và các cơ sở từ thiện xã hội nuôi trẻ mồ côi, và góp phần phục vụ đất nước.

Trong xu thế chung của thời đại khoa học công nghệ, thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập 02 Trung tâm điều hành điện tử tại 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội tại Hà Nội và TPHCM. Kết nối trực tuyến với các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Giáo hội đã chỉ đạo Ban Thông tin Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hệ thống các báo, tạp chí, các trang tin điện tử, và kênh truyền hình Phật giáo nhằm phục vụ công tác điều hành Phật sự của Giáo hội được hiệu quả, nhanh và kịp thời. Qua đó cùng với các cơ quan hữu quan tăng cường sự tương tác đồng bộ góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

**- Thành tích trong công tác từ thiện, an sinh xã hội:**

Từ thiện xã hội và công tác an sinh xã hội là một trong công tác Phật sự trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công tác từ thiện và sự nghiệp chăm lo an sinh xã hội đã được Giáo hội chỉ đạo Tăng Ni, Phật tử và các chùa, tự viện các thành viên thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời. Công tác từ thiện tập trung vào các hoạt động của các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật với 50 cơ sở.

Giáo hội hiện có trên 150 Tuệ Tĩnh đường, hơn 655 phòng chẩn trị Y học cổ truyền dân tộc, 01 Trung tâm khám đa khoa Tây y hoạt động có hiệu quả. Hàng năm khám và phát thuốc miễn phí cho hàng chục vạn lượt bệnh nhân. Các Ban Trị sự các tỉnh đang tổ chức 12 lớp học tình thương; 49 cơ sở trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, phục hồi chức năng, nuôi trẻ em ảnh hưởng chất độc màu da cam; 15 Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn; 02 Trường dạy nghề đào tạo các nghề phổ thông cho hàng nghìn học viên mỗi năm; Trung tâm tư vấn người nhiễm HIV/AIDS... trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều hoạt động ổn định, có kết quả.

Giáo hội luôn có mặt đúng lúc và kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực ủng hộ phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước. Phát quà từ thiện, xây cầu, làm đường, phát xe lăn, hiến máu nhân đạo, quỹ khuyến học, ủng hộ các chiến sỹ biển đảo bám biển Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc... Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tập trung nguồn lực ủng hộ trong cuộc chống dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 và đầu năm 2021. Tổng kết công tác từ thiện xã hội trong 10 năm qua (2011-2021) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ước đạt khoảng 20.500 tỷ đồng (Hai mươi nghìn năm trăm tỷ đồng).

Hơn nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn thực hiện công tác cứu trợ quốc tế như cứu trợ nhân dân các nước Đông Nam Á bị sóng thần, đồng bào vùng Đông Bắc Nhật Bản bị thiệt hại tài sản và nhân mạng do động đất và sóng thần, trận động đất tại Népal. Bên cạnh đó, Trung ương Giáo hội đã gửi thư chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và lãnh đạo Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Campuchia, Nepal về những thảm họa do thiên tai và sự cố tai nạn tại Lễ hội Té nước của đồng bào Campuchia tại đảo Kim Cương... ủng hộ Chính phủ và nhân dân Lào,

Campuchia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa xảy ra.

Ngoài những công tác từ thiện nêu trên, những công tác phúc lợi xã hội khác như: xây dựng các trường mầm non, trường nuôi dạy trẻ em, trường nuôi dạy trẻ em bất hạnh, khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam cũng được nhân rộng và phát triển đúng hướng, góp phần làm giảm bớt gánh nặng cho gia đình các em và cho xã hội. Xây cầu bê tông, đắp đường giao thông nông thôn, đóng giếng nước sạch, hiến máu nhân đạo, đóng góp các quỹ từ thiện vì người nghèo, học sinh hiếu học, giúp phụ nữ nghèo vượt khó, tặng xe đạp cho học sinh, xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, tặng xuống ghe, hỗ trợ áo quan, hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể, bệnh tim nhi, phát quà tết, quà trung thu cho các cháu thiếu nhi, nồi cháo tình thương, bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa v.v... đều được các thành viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương, các tỉnh, các cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hằng năm có nhiều hoạt động thiết thực trợ giúp thương binh, gia đình liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng; tổ chức các chương trình tri ân các anh hùng liệt sỹ, hoạt động về nguồn, giúp đỡ đồng đội...

Giáo hội tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn gây ra và các trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

#### **- Thành tích gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc:**

Kể từ sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, bên cạnh thành tựu phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp rất tích cực. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 18.000 chùa, cơ sở tự viện, trong số đó có hàng nghìn di tích Phật giáo được xếp hạng là Di tích Quốc gia. Đặc biệt, Di tích Quốc gia, và Di tích cấp tỉnh, thành phố. Trong nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tập trung, huy động hàng nghìn tỷ đồng cho việc tôn tạo, trùng tu, xây dựng các chùa, cơ sở tự viện di tích

Phật giáo. Đây là những tài sản vô giá của nền văn hóa dân tộc góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước. Các di tích Phật giáo đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều chùa đã trở thành các danh lam, thắng cảnh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế góp phần thay đổi diện mạo của các địa phương, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố, đem lại nhiều công ăn việc làm cho người lao động góp phần ổn định và phát triển đất nước.

Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang triển khai thực hiện và đã nghiệm thu một số hạng mục trong 04 đề án: Pháp phục Phật giáo Việt Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam và Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Các đề án này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chiến lược phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

**- Thành tích trong hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế:**

Kế thừa tinh hoa, truyền thống lịch sử của các vị Thiên sư, Quốc sư Phật giáo thời Lý - Trần đi sứ giúp nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của sự nghiệp đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia làm thành viên sáng lập của Ủy ban Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace – ABCP) có trụ sở tại Ulanbator, Mông Cổ. Đây là tổ chức Phật giáo được ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh và do sáng kiến, sự ủng hộ và đỡ đầu của khối các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia tích cực tại các hoạt động của ABCP và đã đề xuất nhiều hoạt động thiết thực vào các chương trình nghị sự nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nước đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chống cấm vận Việt Nam, và lên án cuộc chiến tranh biên giới năm 1978 ở Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng làm thành viên sáng lập của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhist – WFB) có trụ sở đầu tiên tại

Colombo, Sri Lanka và bây giờ đặt tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Tham gia WFB, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân và bạn bè các nước trong phong trào không liên kết, nhất là Sri Lanka và Ấn Độ, cũng như các nước Đông Nam Á, Nhật Bản...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn làm thành viên sáng lập Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp; Thành viên Hội đệ tử Như Lai Tối Thượng (Sri Lanka); Thành viên Ủy Ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (IOC); Thành viên Ủy ban Đại học và Cao Đẳng Phật giáo Thế giới tại Thái Lan; Thành viên Hội Sakyadhita Thế giới; thành viên tổ chức Liên minh Phật giáo Thế giới (IBC) tại Ấn Độ...có thể khẳng định trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao vai trò, vị thế của đất nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Phật giáo các nước anh em truyền thống của Việt Nam như: Liên minh Phật giáo Lào, Giáo hội Tăng già Phật giáo Campuchia, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Trong bối cảnh Việt Nam là thành viên tích cực của Cộng đồng ASEAN, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã có mối quan hệ khăng khít với Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Singapore, Phật giáo Malaysia, Phật giáo Indonesia, Phật giáo Philippine...; Với các nước Đông Á: Phật giáo Mông Cổ, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo vùng lãnh thổ Đài Loan... Với các nước Nam Á: Phật giáo Ấn Độ, Sri Lanka; và với các Giáo hội, các tổ chức Phật giáo Nga và cộng đồng Phật giáo ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi: Angola, Mozambique... Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới đóng góp vào thành tích chung trong ngoại giao nhân dân đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đánh giá cao.

Hàng năm, Giáo hội đã cử các thành viên tham dự hàng trăm hội thảo, hội nghị Quốc tế. Thực hiện trao đổi đoàn thăm giao lưu với cộng đồng Phật giáo các nước. Giáo hội đã tổ chức Đoàn Đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm hữu nghị Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Myanmar, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và một số nước Phật giáo trong vùng



Đông Nam Á và Tây Âu, Châu Âu. Tổ chức nhiều đoàn Hoằng pháp GHPGVN thăm viếng, thuyết giảng Phật pháp và tổ chức lễ cầu an Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, lễ Phật đản, Vu lan tại các trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu, Hội Phật tử Việt Nam yêu mến Đạo Phật tại Ba Lan, Cộng hòa Séc, Ucraina, Liên bang Nga, Hungary, Đức, Nhật Bản v.v...

Đồng thời, tại Văn phòng Trung ương GHPGVN tại Hà Nội và Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã tiếp đón hàng trăm phái đoàn Phật giáo Quốc tế, các tổ chức Phật giáo Quốc tế, đặc biệt trong đó tiếp đón phái đoàn Vua sãi Tép Vong, phái đoàn Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào, phái đoàn Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Tăng già Thái Lan, phái đoàn Nữ giới Hội Sakyadhita v.v... Phái đoàn của Liên hợp quốc, các Phái đoàn Viện nghiên cứu tôn giáo toàn cầu Hoa Kỳ, Ủy ban nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đón tiếp Đại sứ quán các nước đến làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế nổi bật nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kiện tổ chức thành công 03 kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014, và 2019. Vesak là sự kiện trọng đại được Liên hợp quốc ra nghị quyết là ngày lễ hội tôn giáo vì hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các thành viên đều tổ chức hàng năm. Sự kiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, cũng như sự chủ động, năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội. Qua đó, góp phần khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Liên hợp quốc, giới thiệu về truyền thống văn hóa, hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Năm 2008, sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức từ 11-17/5/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 3500 đại biểu đến từ 74 quốc gia, vùng lãnh thổ, với chủ đề: “ Sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự khai mạc và có bài phát biểu quan trọng nêu bật lịch sử Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, về đóng góp Phật giáo để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Năm 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak Liên hợp quốc từ 07-11/5/2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình có sự tham dự của 4500 đại biểu đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ, với chủ đề: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc”. Đại lễ có sự tham dự của Thủ tướng Sri Lanka, các quan chức Liên hợp quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự khai mạc và có bài phát biểu sâu sắc về thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak Liên hợp quốc từ 12-14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam có sự tham dự của 5000 đại biểu đến từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ, với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Đại lễ có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nhiều bộ trưởng, quan chức Liên hợp quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự khai mạc và có bài phát biểu vô cùng ý nghĩa về lịch sử Phật giáo Việt Nam, ý nghĩa của Đại lễ Vesak, và vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao trong lĩnh vực đón tiếp các nguyên thủ quốc gia các nước khi đến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đã thăm và làm việc với Giáo hội tại Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, Hà Nội và tại các chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ thể như năm 2010, đón tiếp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm chùa Trấn Quốc, Hà Nội (10/2010); đón tiếp Bộ trưởng ngoại giao Mỹ bà Hilary Clinton thăm chùa Ngọc Lâm, Hà Nội thăm và giao lưu với các trẻ em HIV/AIDS đang được nuôi tại chùa. Năm 2012, long trọng đón tiếp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc vương Campuchia thăm chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Năm 2013, đón tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ, Ngài Mohammad Hamid Ansani và Phu nhân thăm chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Năm 2014, đón tiếp Thủ tướng Sri Lanka thăm chính thức Giáo hội tại chùa Bái Đính, Ninh Bình; đón tiếp Tổng thống Ấn Độ, Ngài Pranab Mukherjee thăm và dâng hương tại chùa Trấn Quốc tháng 9/2014. Năm 2015, đón tiếp Thủ tướng Anh David Cameron thăm chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM. Năm 2016, tổ chức đón tiếp thành công, trọng thị Tổng thống Mỹ Barack

Obama thăm chùa Ngọc Hoàng, TPHCM. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là khách mời chính thức đến thăm trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, Hà Nội và nói chuyện với hơn 1000 Tăng ni vào tháng 3/2016 đã làm nên dấu ấn thành công và nét đặc biệt trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trọng thị đón tiếp nồng nhiệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bounghang Vorachith và phu nhân thăm chính thức Giáo hội tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Năm 2019, tổ chức thành công đón tiếp Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan thăm chùa Bái Đính, Ninh Bình và chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Thành tích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế còn được đánh dấu qua những đóng góp vào thành công trong các chuyến thăm hữu nghị cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước mà Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia đoàn và tham dự các phiên làm việc. Đặc biệt nhất phải kể đến sự kiện Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Thiện Nhơn và Thượng tọa Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Thích Đức Thiện tham gia đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 2015 và có phiên làm việc đối thoại tôn giáo thành công tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đoàn Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia đoàn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia năm 2014, và đoàn Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Ấn Độ và thăm chính thức Nhật Bản năm 2018.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có nhiều hoạt động từ thiện quốc tế cứu trợ các nước bị thiệt hại do thiên tai, động đất, sóng thần, bị ảnh hưởng nặng nề mới đây do đại dịch Covid-19...Cụ thể như ủng hộ chính phủ và nhân dân Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Nepal, Indonesia, Angola, Mozambique... mới đây vào đầu năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ chính phủ và nhân dân Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepal tiền và vật tư y tế giúp đỡ trong phòng, chống dịch Covid-19 trị giá hơn 20 tỷ đồng gồm tiền mặt, 200 máy thở, 50 máy tạo oxy, 2000 bộ test kits Covid-19. Những hoạt động đối ngoại nhân dân này đã được Bộ Ngoại

giao Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đánh giá cao góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

#### **4. Đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.**

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên rất tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội luôn là ngọn cờ tập hợp đông đảo đồng bào Phật tử, quần chúng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Luôn chú trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc đến đông đảo Tăng, Ni, Phật tử, các tầng lớp nhân dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rất chủ động, tích cực, và sáng tạo tham gia chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đã tạo nên hiệu ứng sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và tín đồ Phật tử. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước tăng cường tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, động viên tín đồ Phật tử ra sức thi đua, lao động, sáng tạo, cống hiến, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Triển khai tuyên truyền sâu rộng và thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua các kỳ đại hội; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp các nhiệm kỳ; long trọng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tăng ni được cử tri tín nhiệm cao bầu làm Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã làm tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thực sự là người có uy tín, tín nhiệm trong xã hội. Có nhiều đóng góp trong công tác lập pháp và xây dựng pháp luật.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát

động, hưởng ứng thán cao điểm “Vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Giáo hội đã phối hợp triển khai kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”; xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong Giáo hội; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình tốt trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tốt vai trò tích cực của đồng bào phật giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xã hội hóa hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, bảo trợ xã hội, cứu trợ thiên tai... Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rất tích cực trong phong trào trồng rừng, trong những năm qua đã trồng hơn 3 triệu cây xanh phủ rừng, phủ đồi trọc hàng nghìn héc ta tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt nhiều thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với đất nước, chăm nuôi các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ. Hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nhiều đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sỹ tại các nghĩa trang Quốc gia, và nghĩa trang các tỉnh, thành phố, giáo dục thế hệ trẻ tinh thần tri ân, báo ân, và truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ phật tử tham gia phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai sâu rộng Phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến” trong đồng bào phật giáo và thu được nhiều kết quả rất tốt đẹp, được đồng bào phật giáo hưởng ứng, đánh giá cao. Trước đại dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát động phong trào chia sẻ yêu thương giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, ủng hộ đóng góp Quỹ phòng, chống Covid-19, Quỹ Vắc xin... phong trào “Bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch” được đông đảo Tăng ni, Phật tử các chùa hưởng ứng tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội góp phần cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình yên.

## **5. Sự nghiệp chăm lo người Việt Nam ở Nước ngoài.**

Đồng hành cùng với sự đổi mới của đất nước, tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện Nghị quyết 36/NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, từ năm 2005, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đẩy mạnh công tác chăm lo Việt kiều ở các nước trên thế giới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sáng tạo trong phối hợp công tác với các Bộ, Ban ngành Trung ương trong công tác chăm lo người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc Giáo hội đã ký kết phối hợp công tác hàng năm với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao để công tác chăm lo cho bà con người Việt ở nước ngoài đạt hiệu quả cao.

Hằng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức nhiều đoàn Hoằng pháp đi các nước thăm viếng, thuyết giảng Phật pháp và tổ chức lễ cầu an, Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, lễ Phật đản, Vu lan phục vụ bà con Việt Kiều tại các trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu, Hội Phật tử Việt Nam yêu mến Đạo Phật tại Ba Lan, Cộng hòa Séc, Ucraina, Liên bang Nga, Hungary, Đức, Nhật Bản v.v... Qua đó đáp ứng nguyện vọng thiết tha của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng lòng yêu nước, tình cảm quê hương về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Trong 20 năm qua (2000-2020), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập được các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài, Trung tâm văn hóa Phật giáo ở các nước là tổ chức trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam như tại các nước châu Á: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản; tại châu Âu: Pháp, CH Séc, Ba Lan, Ucraina, Hungary, Đức, Nga; tại châu Phi: Mozambique, Angola; châu Mỹ: Hoa Kỳ. Các Hội Phật tử, Trung tâm văn hóa Phật giáo là trung tâm đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nơi giao lưu chia sẻ hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với người dân bản địa. Giáo hội cũng đã mở các lớp dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại các nước. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên quan tâm công tác Phật sự của các Hội Phật tử, Trung tâm văn hóa Phật giáo của cộng đồng người Việt Nam ở 33 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức gặp mặt đại diện cộng đồng và các

Hội Phật tử, các Trung tâm văn hóa Phật giáo trở về từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ họp ặt tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Có thể khẳng định, công tác chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua đã thực sự thiết thực đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của cộng đồng người Việt tại các nước sở tại. Thành tích này đã được các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ghi nhận và đánh giá cao trong các báo cáo tại Hội nghị ngoại giao hàng năm, cũng như báo cáo trong lễ hội Xuân Quê hương Tết cổ truyền xum họp hàng năm trước Chủ tịch nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thành công những chuyến thăm lịch sử cho bà con Việt Kiều ra thăm quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong mọi hoàn cảnh lịch sử và luôn luôn coi bà con Việt Kiều là một phần không thể thiếu của dân tộc Việt Nam.

#### **6. Thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.**

Từ đầu năm 2020 đến nay, khi đất nước đối diện với đại dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng thuận với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "chống dịch như chống giặc", quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ những ngày đầu chống dịch, khi có các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Giáo hội đã ra các văn bản chỉ đạo các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện dừng sinh hoạt tập trung đông người, dừng tổ chức tất cả các lễ hội, các khoá lễ, khóa tu tập đông người; có văn bản kêu gọi các Phật tử thực hiện các quy định phòng, chống dịch; thực hiện tuyên truyền đến các chùa, Tăng ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Bộ Y tế thực hiện 5K và động viên Tăng ni, Phật tử tiêm vắc xin...

Hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hàng trăm tỷ đồng. Tăng ni, Phật tử đã cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các siêu thị 0 đồng, ATM gạo, lương thực, thực phẩm, hàng hóa nhu yếu phẩm... đã được chuyển đến các khu cách ly, vùng tâm dịch... Giáo hội cũng đã mua các trang thiết bị y tế: khẩu trang, nước sát khuẩn, kit thử Covid-19, máy thở, máy tạo ô xy, phòng áp lực âm... ủng hộ các cơ sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Long An, Bình Dương...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao và ủng hộ chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng trăm tỷ đồng hàng hóa nhu yếu phẩm được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trao cho Mặt trận Tổ quốc các địa phương, cứu trợ cho đồng bào khó khăn, đối tượng yếu thế, cũng như ủng hộ các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Giáo hội đã trao và ủng hộ chuyển vào tài khoản Quỹ Vắc xin của Chính phủ 3,5 tỷ đồng. Ủng hộ 10 máy thở đa năng cho TPHCM, Long An và Bình Dương, ủng hộ cho tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Bệnh viện K... trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nhiều Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch và đang phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhiều chùa được sử dụng làm nơi cách ly cho bệnh nhân Covid-19, là nơi nghỉ của tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch. Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện đang nhiệt tình hưởng ứng phong trào "Bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch" trong những ngày này để chung tay chiến thắng đại dịch đưa cuộc sống trở lại bình an.

## **7. Nguyên nhân đạt được những tích nêu trên.**

- Là do tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương Giáo hội, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các cấp và Tăng Ni, Phật tử trong toàn Giáo hội. Trình độ học vấn, trình độ Phật học của các chức sắc,



nhà tu hành ngày càng được quan tâm, chú trọng, nâng lên đáng kể về chất để đáp ứng yêu cầu của công tác Giáo hội trong tình hình mới.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt của Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban, Bộ ngành Trung ương.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, hòa hợp theo phương châm hoạt động của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Từ các thành viên trong Hội đồng Trị sự đến các vị Tăng Ni trong cả nước đều thống nhất ý chí để hành động, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chính sách xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết vì sự nghiệp chung xây dựng, phát triển đạo pháp và dân tộc.

- Giáo hội đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VIII để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Tham gia công tác xã hội từ thiện tích cực, nhiệt tâm. Tích cực trong những phong trào ích nước lợi dân như xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao bảo vệ an ninh Tổ quốc, xanh sạch đẹp môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trên cơ sở giữ gìn bản sắc trong sáng của dân tộc; tham gia góp ý xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh về nhiều mặt; góp phần "ích đạo lợi đời" tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm tăng thêm bản chất tốt đẹp vốn có của người con Phật.

Tất cả những cống hiến trên chứng minh Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đã và đang tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển toàn cầu, cùng toàn dân xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, giàu đẹp, văn minh và tiên bộ.

### III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
1992	Huân chương	Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 1
2011	Huân chương	Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

2016	Huân chương	Huân chương Lao động hạng nhất
------	-------------	--------------------------------

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**



**Hòa thượng Thích Thiện Nhơn**

Anh - Công thông tin điện tử và thư viện - 16:02 16/09/2021 - Cao Tuấn Anh - Công thông tin điện tử và thư viện - 16:02 16/09/2021